

<https://www.thansettakij.com/content/business/484909>

หัวข้อข่าว : ม.อ.ต้นภูเก็ต Medical hub รับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.64



การเงิน-การลงทุน ◯ อสังหาริมทรัพย์ ◯ เศรษฐกิจ-ธุรกิจ ◯ Sustainable ◯ การเมือง ◯ ยานยนต์ ◯ ต่างประเทศ ◯ เทคโนโลยี ◯ สุขภาพ ◯



ม.อ.ต้นภูเก็ต Medical hub รับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.64



22 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56 น. 👁 642

ม.อ. เปิดศูนย์บริการ ‘เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติ’ สร้างเมืองแห่งสุขภาพ ผลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64 ขานรับโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ. โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไป หวังดันเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขานรับโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่วิทยาเขตภูเก็ต เริ่มให้บริการ 1 ก.ค. 2564



ม.อ.ชัย

เคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต นอกจากให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ยังดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ม.อ. โดยคณะเทคนิคการแพทย์ได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564




ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ตอกย้ำการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และทำงานภายใต้วิชาชีพตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง

<https://twitter.com/Thansettakij/status/1407236914403446795>

หัวข้อข่าว : ม.อ.ต้นภูเก็ต Medical hub รับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.64



ฐานเศรษฐกิจ 
@Thansettakij



ม.อ.ต้นภูเก็ต Medical hub รับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.64
#Medicalhub #ภูเก็ต #ฐานเศรษฐกิจ
thansettakij.com/content/busine...
facebook.com/thansettakij

[Translate Tweet](#)



page.line.me

THANSETTAKIJ | LINE Official Account

2:20 PM · Jun 22, 2021

2 Retweets



<https://www.facebook.com/bluechipthai/posts/364084245106102>

หัวข้อข่าว : ม.อ. เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์-สุขภาพนานาชาติ' สร้างเมืองสุขภาพ เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64



บลูชิพ

22 มิถุนายน 2021 · 🌐

...

ม.อ. เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์-สุขภาพนานาชาติ'
สร้างเมืองสุขภาพ เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โซลติง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไป หวังต้นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขานรับโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการ 1 ก.ค. 2564

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพวิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โซลติง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองดาวนซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินการกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ม.อ. โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ดอกย้ำการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และทำงานภายใต้วิชาชีพตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง



แชร์ 1 ครั้ง

👍 ถูกใจ

💬 แสดงความคิดเห็น

➦ แชร์

<https://www.facebook.com/econfunflow/posts/865389104063615>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผลิตต้นภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติ' สร้างเมืองแห่งสุขภาพ เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64



เกาะกระแสะเศรษฐกิจ

22 มิถุนายน 2021 · 🌐



ม.อ. ผลิตต้นภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติ' สร้างเมืองแห่งสุขภาพ เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64

#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

KORKASAESATTHAKIT.WORDPRESS.COM



ม.อ. ผลิตต้นภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติ'



1



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์

<https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944890>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ดัน 'เมดิคัลฮับ' อันดามัน ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์-สุขภาพนานาชาติ!

กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก **ข่าวทั่วไป** การเมือง เศรษฐกิจ-ธุรกิจ การเงิน-การลงทุน sustainability อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ เทคโนโลยี ต่างประเทศ สุขภาพ-คุณภาพชีวิต ไลฟ์สไตล์

ม.อ. ดัน 'เมดิคัลฮับ' อันดามัน ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์-สุขภาพนานาชาติ!

© 23 มี.ย. 2564 เวลา 15:00 น. | 243



ม.อ. ผลักดันภูเก็ต 'เมดิคัลฮับ' แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติ' สร้างเมืองแห่งสุขภาพ เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไปหวังดันเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขานรับโมเดล "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่ วิทยาเขตภูเก็ต



ผศ.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้



ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอด และหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย



ศ.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ม.อ. โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ตอกย้ำการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และทำงานภายใต้วิชาชีพตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง

<https://www.banmuang.co.th/news/education/239195>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน

บ้านเมือง

เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

Home การเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ ынยนต์ บ้านเทิ่ง กีฬา การศึกษา กทม-สาธารณสุข ภูมิภาค สังคม-สตรี โปรโมชัน

การศึกษา

ม.อ. พลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 12.54 น.

ถูกใจ 0 แชร์ 0 Tweet แชร์

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

Like 124K people like this. Sign Up to see what your friends like.



ม.อ. พลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท ที ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไปหวังต้นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขานรับโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการ 1 ก.ค. 2564

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้



ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โซลติง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไป และเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสอบรังสีมะเร็ง เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ แบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินการกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์ พันดแพทย์ เกษัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ตอกย้ำการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และทำงานภายใต้วิชาชีพตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง

<https://shorturl.asia/HDU4S>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผลักดันภูเก็ต MEDICAL HUB แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ ‘เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติฯ’ สร้างเมืองแห่งสุขภาพ เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64

ม.อ. ผลักดันภูเก็ต MEDICAL HUB แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ ‘เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติฯ’ สร้างเมืองแห่งสุขภาพ เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64

Posted by Admin | Jun 22, 2021 | Education / public health | 0 | ★★★★★

ม.อ. ผลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ ‘เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติฯ’ สร้างเมืองแห่งสุขภาพ เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โซลติง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไป หวังต้นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขยายโมเดลภูเก็ต *แซนด์บ็อกซ์* เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการ 1 ก.ค. 2564

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้การจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้



ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โซลติง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง เบื้องต้น การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอชซีอาร์บีและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองความดันโลหิตในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19



นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินการกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย

ศ.ดร.อมรรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

ศ.ดร.อมรรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ม.อ. โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ดอຍាកการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และทำงานภายใต้วิชาชีพตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง

<https://www.thailand4.com/th/LCK4>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติ' เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64

Thailand4

Categories

Search...

Go

ม.อ. ผลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติ' เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64

อังคาร ๒๒ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๐:๒๐

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไป หวังดันเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขานรับโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการ 1 ก.ค. 2564

- ๒๙ ธ.ค. กรมประมง และ ปตท.สผ. จับมือ 3 องค์กร ศึกษาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงจากขาทันหลุมผลิตปิโตรเลียม
- ๒๙ ธ.ค. สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว่ำรางวัลชมเชย ประกวดออกแบบบ้าน MT Design Award Season
- ๒๙ ธ.ค. นักศึกษา รปศ. ม.อ.ตรัง คว่ำ 'ชนะเลิศ-ชมเชย' แข่งขันโครงการ Pol.Sci. Hackathon

ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองดาวนซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอด และหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ม.อ. โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ตอกย้ำการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และทำงานภายใต้วิชาชีพตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

<https://www.thaitimeneews.com/content/23611>

หัวข้อข่าว : ม.อ.ผลักดันภูเก็ต MEDICAL HUB แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ‘เทคนิคการแพทย์กับสุขภาพนานาชาติ’



ม.อ.ผลักดันภูเก็ต MEDICAL HUB แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ‘เทคนิคการแพทย์กับสุขภาพนานาชาติ’

📅 2021-06-22 23:27:20

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไป หวังต้นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขนานรับโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการ 1 ก.ค. 2564

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพวิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองดาว์นซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบิซึมะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินการกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ตารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ม.อ. โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพ และมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ดอกย้ำการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง

TAGS : ม.อ. นิวัติ แก้วประดับ

<https://shorturl.asia/pY5S9>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน

ภูเก็ต

Home > ข่าว

ม.อ. ผลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน

ม.อ. ผลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไป หวังดันเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขานรับโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการ 1 ก.ค. 2564

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้



ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ตอย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินการกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ตอกย้ำการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และทำงานภายใต้วิชาชีพตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง

<https://www.ryt9.com/s/prg/3233330>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผลิตต้นภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติ' เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64



ม.อ. ผลิตต้นภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ 'เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติ' เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไป หวังดันเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขานรับโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการ 1 ก.ค. 2564

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินการกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ม.อ. โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ตอกย้ำการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และทำงานภายใต้วิชาชีพตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำงานร่วมกับห้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง

<https://today.line.me/th/v2/article/9jwDDe>

หัวข้อข่าว : ม.อ.ต้นภูเก็ต 'เมดิคัลฮับ' อันดามัน ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์-สุขภาพนานาชาติ !

ม.อ. ต้น 'เมดิคัลฮับ' อันดามัน ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์-สุขภาพนานาชาติ!



กรุงเทพธุรกิจ

อัปเดต 22 มี.ย. 2564 เวลา 20.57 น. • เผยแพร่ 23 มี.ย. 2564 เวลา 15.00 น.

ติดตาม



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้บริการสุขภาพทุกมิติ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โยลด์ตั้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทางกับประชาชนทั่วไป หวังดันเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย พร้อมขนานรับโมเดล "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" เปิดศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่ วิทยาเขตภูเก็ต



162437004830

ผศ.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มุ่งให้ความสำคัญขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่วิชาชีพ การมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้การจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้



ล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง อาทิ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิทัล และให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าวดำเนินการกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ และในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย



ศ.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ม.อ. โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้ขยายประเภทของการตรวจเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่วิทยาเขต ภูเก็ต โดยจะเริ่มเปิดทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ร่วมมือกันขับเคลื่อนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติใน 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านภาษา เพื่อยกระดับการดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการนานาชาติและรองรับกับเป้าหมาย Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย ดอกย้ำการยึดถือพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และทำงานภายใต้วิชาชีพตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำงานร่วมกับท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานในวงกว้าง